

**สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย**  
**การประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์**

ชื่อโครงการ      Pediatric Nursing Update 2022

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

ระยะเวลา      วันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565

สถานที่      โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

**หลักการและเหตุผล**

เมื่อเด็กทุกวัยเกิดความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเจ็บป่วยเฉียบพลัน ภาวะวิกฤต และเจ็บป่วยเรื้อรัง ล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและครอบครัว พยาบาลเป็นบุคลากรสำคัญในทีมสุขภาพที่รับผิดชอบการให้การพยาบาลเด็กทุกวัย และครอบครัว จำเป็นต้องมีความรู้และก้าวหน้าทันวิทยาการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เป้าหมายสำคัญของการพยาบาล คือ การให้การพยาบาลที่มีคุณภาพแก่เด็กและครอบครัว ทั้งในภาวะปกติและภาวะสุขภาพเปราะบาง

สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย เป็นองค์กรวิชาชีพที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกวัย และครอบครัวทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย ตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการแก่พยาบาลที่ปฏิบัติงานกับเด็กและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ เป็นที่รู้จักและเป็นแหล่งความรู้ที่มีคุณภาพทั้งระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ให้กับพยาบาลที่ให้การดูแลเด็กทุกวัย ทั้งในด้านการรักษาและการพยาบาลที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเพิ่มคุณภาพการพยาบาลจากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะปัจจุบันมีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และความก้าวหน้าของการรักษาพยาบาลในเด็กและครอบครัว ดังนั้นสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ฯ จึงกำหนดจัดการประชุมวิชาการการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2565 ในหัวข้อ Pediatric Nursing Update 2022 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พยาบาลก้าวหน้าทันวิทยาการในการดูแลเด็กทั้งภาวะปกติและเจ็บป่วยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของสมาคมฯ คือ การพยาบาลเด็กก้าวไกล สุขภาพเด็กไทย แข็งแรง โดยสมาคมฯ มุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ จะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กทุกวัยและครอบครัวต่อไป

**วัตถุประสงค์**

- (1) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลเด็กและครอบครัว
- (2) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ

**ผู้เข้าร่วมประชุม**                      พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับทารกแรกเกิด เด็ก เยาวชนและครอบครัว จำนวน 300 คน

**วิธีการประชุม**                              บรรยายและอภิปราย

**ผู้รับผิดชอบโครงการ**                  คณะกรรมการสมาคมพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ประเทศไทย

#### ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนประกอบด้วย เอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารว่าง ดังนี้

สมัครภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565                      คนละ 4,000 บาท

สมัครหลังวันที่ 15 ตุลาคม 2565                      คนละ 4,500 บาท

#### ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ จะมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการก้าวหน้าทางการพยาบาลทารกแรกเกิด ทารก เด็ก และเยาวชน ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย รวมทั้งจะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานกับเด็กทุกวัยและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น